



บันทึกข้อความ

ส่วนราชการ กรมสุขภาพจิต กองบริหารทรัพยากรบุคคล โทร. ๐ ๒๕๕๐ ๘๑๙๓ โทรสาร ๐ ๒๑๔๙ ๕๕๑๘

ที่ สธ ๐๘๐๓.๓/ ๑๕๖

วันที่ ๑๗

มกราคม ๒๕๖๓

เรื่อง การเปลี่ยนชื่อเรื่องผลงานทางวิชาการ

เรียน ผู้อำนวยการโรงพยาบาลสวนปรุง

ตามหนังสือโรงพยาบาลสวนปรุง ที่ สธ ๐๘๒๙.๑๐๓/๓๖๙๖ ลงวันที่ ๒๓ กันยายน ๒๕๖๒
แจ้งว่า นายอรรถพร ทองคำ ตำแหน่งพยาบาลวิชาชีพชำนาญการ ตำแหน่งเลขที่ ๒๒๗๓ โรงพยาบาลสวนปรุง
ผู้ได้รับคัดเลือกเพื่อประเมินผลงานและเลื่อนตำแหน่งขึ้นแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งพยาบาลวิชาชีพชำนาญการ
พิเศษ (ด้านการพยาบาล) ตำแหน่งเลขที่และส่วนราชการเดิม แจ้งความประสงค์ขอเปลี่ยนชื่อเรื่องผลงาน
วิชาการที่ขอประเมินเพื่อเลื่อนขึ้นแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งดังกล่าว จากเดิม “การปรับเปลี่ยนความคิดและ
พฤติกรรมผู้ป่วยแอลกอฮอล์ที่เสี่ยงต่อการฆ่าตัวตายในโรงพยาบาลสวนปรุง” เป็น “ผลของโปรแกรมการบำบัด
แบบสั้นต่อความคิดฆ่าตัวตายของผู้มีปัญหาจากการดื่มสุราที่มีความเสี่ยงต่อการฆ่าตัวตาย” นั้น

กรมสุขภาพจิตขอเรียนว่า คณะกรรมการคัดเลือกข้าราชการเพื่อประเมินผลงานและแต่งตั้ง
ให้ดำรงตำแหน่งสูงขึ้นของกรมสุขภาพจิต ชุดที่ ๒ ในการประชุมครั้งที่ ๕/๒๕๖๒ เมื่อวันที่
๒๖ ธันวาคม ๒๕๖๒ มีมติให้ข้าราชการข้างต้นเปลี่ยนชื่อเรื่องผลงานทางวิชาการได้ตามความประสงค์
ซึ่งการเปลี่ยนชื่อเรื่องผลงานดังกล่าวมิใช่การเปลี่ยนแปลงในสาระสำคัญของผลงานทางวิชาการเป็นเพียง
การขอเปลี่ยนชื่อผลงานให้สอดคล้องกับลักษณะของการตั้งชื่อผลงานหรือรายงานการศึกษาตามหลักวิชาการ
ในสาขาที่เกี่ยวข้อง

จึงเรียนมาเพื่อทราบและโปรดแจ้งให้ข้าราชการดังกล่าวทราบด้วย

(นายสมัย ศิริทองถาวร)

รองอธิบดีกรมสุขภาพจิต

ปฏิบัติราชการแทนอธิบดีกรมสุขภาพจิต



ประกาศกรมสุขภาพจิต

เรื่อง การเปลี่ยนแปลงชื่อเรื่องผลงานทางวิชาการ

.....

ตามที่กรมสุขภาพจิตได้มีประกาศรายชื่อข้าราชการผู้ได้รับคัดเลือกเพื่อประเมินผลงานและแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งสูงขึ้น ตำแหน่งประเภทวิชาการ ระดับชำนาญการพิเศษ เมื่อวันที่ ๒๔ สิงหาคม ๒๕๖๑ นั้น

เนื่องจากข้าราชการราย นายอรรถพร ทองคำ ตำแหน่งพยาบาลวิชาชีพชำนาญการ (ด้านการพยาบาล) ตำแหน่งเลขที่ ๒๒๗๓ โรงพยาบาลสวนปรุง ผู้ได้รับคัดเลือกเพื่อประเมินผลงานและเลื่อนตำแหน่งขึ้นแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งพยาบาลวิชาชีพชำนาญการพิเศษ (ด้านการพยาบาล) ตำแหน่งเลขที่และส่วนราชการเดิม แจ้งความประสงค์ขอเปลี่ยนชื่อเรื่องผลงานวิชาการที่ขอประเมินเพื่อแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งดังกล่าว จากเดิม “การปรับเปลี่ยนความคิดและพฤติกรรมผู้ป่วยแอลกอฮอล์ที่เสี่ยงต่อการฆ่าตัวตาย ในโรงพยาบาลสวนปรุง” เป็น “ผลของโปรแกรมการบำบัดแบบสั้นต่อความคิดฆ่าตัวตายของผู้มีปัญหาจากการดื่มสุราที่มีความเสี่ยงต่อการฆ่าตัวตาย” โดยเป็นการขอเปลี่ยนชื่อให้สอดคล้องกับหลักวิชาการ ซึ่งคณะกรรมการการคัดเลือกข้าราชการเพื่อประเมินผลงานและแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งสูงขึ้นของกรมสุขภาพจิต ชุดที่ ๒ ในการประชุมครั้งที่ ๕/๒๕๖๒ เมื่อวันที่ ๒๖ ธันวาคม ๒๕๖๒ ได้มีมติให้เปลี่ยนชื่อเรื่องผลงานทางวิชาการที่จะส่งเข้ารับการประเมินดังกล่าวได้ โดยเห็นว่าเป็นการขอเปลี่ยนชื่อเรื่องผลงานทางวิชาการให้สอดคล้องกับลักษณะของการตั้งชื่อผลงานหรือรายงานการศึกษาตามหลักวิชาการในสาขาที่เกี่ยวข้อง และมีใช้การเปลี่ยนแปลงในสาระสำคัญของผลงานทางวิชาการที่น่าเสนอเพื่อขอคัดเลือก

อนึ่ง การเปลี่ยนแปลงชื่อเรื่องผลงานทางวิชาการดังกล่าว กำหนดให้มีการทักท้วงภายใน ๓๐ วัน นับตั้งแต่วันที่กรมสุขภาพจิตมีประกาศให้เปลี่ยนแปลงชื่อเรื่องผลงานทางวิชาการ

ทั้งนี้ การทักท้วงหากตรวจสอบแล้วมีหลักฐานว่า ข้อทักท้วงเป็นการกลั่นแกล้งหรือไม่สุจริต ให้ดำเนินการสอบสวนผู้ทักท้วง เพื่อหาข้อเท็จจริงและดำเนินการตามที่เห็นสมควรต่อไป

ประกาศ ณ วันที่ ๑๓ มกราคม พ.ศ. ๒๕๖๓

(นายเกียรติภูมิ วงศ์รจิต)

อธิบดีกรมสุขภาพจิต